

## หัวใจของคุณ...มองความรักเป็นแบบไหน?

นำเสนอเมื่อ : 31 มี.ค. 2552

หัวใจของคุณ...มองความรักเป็นแบบไหน?



...เค้าว่าเรื่อง "ความรัก"

ไม่มีคำว่าถูกและผิด

คุณไม่ผิดที่ไปรักเค้าคนนั้น

และเค้าเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ



ในทางตรงข้าม คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเค้าคนนั้น

และเค้าก็ไม่ได้ผิดที่มารักคุณเช่นกัน  
การห้ามใจไม่ให้รักนั้นยากนัก  
แต่คงเทียบไม่ได้กับการห้ามใจให้ลืมรักเพราะยอมยากกว่า  
คุณอาจทำได้เมื่อมีใครอีกคนก้าวเข้ามาในชีวิตคุณ  
แต่มันคงไม่ง่าย ถ้าคุณต้องหักใจให้ลืมในขณะที่คุณอยู่คนเดียว



เค้าวางการชนะใจตัวเองนั้นอาจดีและมีค่าที่สุด

แต่ในเรื่องความรัก การชนะใจคนที่เรารักนั้นอาจยอมมีค่ากว่า  
แต่มันอาจมีค่ากว่านั้น...  
ถ้าคุณสามารถชนะใจตัวเองที่จะปฏิเสธกับความรักที่ย้อนมาหาคุณ  
และมันอาจมีค่าที่สุด...  
ถ้าคุณยอมที่จะ "แพ้" ใจตัวเองเพื่อจะกลับไปหาความรักนั้น



ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

แต่อย่าลืมนะว่าบนโลกไม่ได้มีแค่เค้าทั้งคู่  
อย่าโกรธเค้าที่ต้องปฏิเสธรักจากคุณ  
ด้วยเหตุผลที่เราเข้ากันไม่ได้  
ด้วยเหตุผลว่าสังคมเราต่างกัน  
ด้วยเหตุผลว่าเค้ายังรักคุณอยู่  
ด้วยเหตุผลว่าเค้ารักคนอื่นที่มีค่าพอกับคุณ

วิทยาศาสตร์อาจต้องการเหตุผล

แต่เรื่องความรักย่อมไม่ต้องการเหตุผลใดใด

คนดีอาจรักกับคนเลว



จงอย่าโทษเค้าว่าเค้ารักคนผิด

จงอย่าโทษเค้าว่าเค้ารักคนที่ไม่เอาไหน

และจงอย่าโทษตัวเองว่าเรารักคนที่ไม่ดี

เพราะสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้องแล้ว

จงเชื่อในสายตาของตัวเอง

จงเชื่อประตู่หัวใจอันมีค่าที่เลือกจะเปิดรับเค้าคนนั้น

แม้ใครจะพูดว่าคุณของเราเป็นคนไม่ดี

แต่ในแง่ของความรัก คุณทั้งสองเป็นคนดีของกันและกัน



อย่าโกรธเค้าที่บางครั้งเค้ายอมเป็นคนตาบอด

อย่าโกรธเค้าที่บางครั้งเค้ายอมเป็นคนหูหนวก

บางครั้งการไม่เห็นและไม่ได้ยิน

เพื่อรักษาและถนอมความรักเอาไว้ ก็อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด



นิยามความรักแต่ละคนย่อมต่างกัน

ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวัน

ไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวัน

และไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกัน

และก้อคงไม่แปลกเลยที่บางคู่อาจต่างกันราวฟ้ากับดิน

เพราะบางครั้งความรักคือ การเติมเต็ม

แต่บางครั้งความรักอาจคือ การเสียสละและการแบ่งปัน

บางคนความรักอาจเป็น การดูแลและปกป้อง



อย่าไปคิดว่าทำไมคู่เราถึงไม่เหมือนคู่ของใครเค้า

อย่าไปคิดว่าคู่เราแปลกหรือเปล่า

อย่าไปสนใจว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรม๊ย

ถ้าจะเปลี่ยน ขอให้เพื่อรักมิใช่เพื่อเลิกรัก

"วัฒน์"